

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ICHI – มีคนบอกว่า “น่าเสี่ยง”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วหัว... ก็จริง ๆ อีกนั่นแหละครับ ข้อความที่จั่วหัวของเหนือเมฆในระยะนี้

มักจะไม่เกี่ยวอะไรกับหุ้นตัวที่เขียนเลย... บางทีอาจจะตรงกันข้ามเสียด้วยซ้ำ แต่เหนือเมฆก็สามารถโยนเข้าไปหาเรื่องที่จะคุยหรือเล่าสู่กันฟังจนได้แหละนะ บางครั้ง หรือบางช่วงบางตอนของปี แทบจะหมดไอดีในการจะเขียนเลยก็มี... แต่พอได้เดินผ่านหลักทรัพย์ ได้ผ่านห้องค้า จะได้อะไรบางอย่างเข้ามาในหัวได้เลยทันที อย่างวันนี้ คำว่า “น่าเสี่ยง” ที่ได้ยินมานั้น มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแนวโน้มตลาด หรือ SET Index มากกว่า แต่ก็เอาหุ้น ICHI มาเปรียบเทียบกับดูยังไง ก็ลองอ่านใน ความเห็นจากสัญญาณเทคนิคดูก็แล้วกันนะครับ บางครั้ง การจะเขียนเรื่องของตลาด หรือ แนวโน้ม SET Index ในตอนสิ้นสุดวันทันทีเลยนั้น มันอาจจะยากยิ่งหุ้ที่แนะนำด้วยแล้ว กราฟดูสวย ๆ งาม ๆ แต่พอตื่นขึ้นมา ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรให้ตลาดสะเทือนหรือไม่ ก็ไม่รู้หรอก ถ้าไม่มีก็ดีไป แต่ถ้ามี จะขนาดไหนก็ว่ากันหน้างานเลยละครับแบบนั้น หวังว่าคงจำ “หน้างาน” กันได้ นะครับว่าต้องยังไงกันบ้าง... ที่นี้ คำว่าน่าเสี่ยงของตลาด ที่เหนือเมฆได้ยินมา เขาก็ว่า 1270+/- หรือ พื้นที่ 1260-1270 น่าเสี่ยงซื้อหรือรับได้แล้ว หรือ ถ้าจะลงอีกหน่อย ระดับ 1250+/- นี้แหละ น่าเสี่ยง แต่คำว่าน่าเสี่ยง ที่เขากล่าว ๆ กัน เหนือเมฆก็ไม่กล้าเข้าไปถามนะ ว่าเพราะอะไรถึงคิดว่าตรงนั้น น่าเสี่ยง เพราะจริง ๆ แล้ว ทุกที่มันก็เสี่ยงทั้งนั้นแหละ จะมากจะน้อย ก็อีกเรื่อง มันต้องมีอะไรบอกด้วยนะว่า ถ้าจะน่าเสี่ยง มันต้องหมายถึง มีโอกาสลง หรือ ความเสี่ยงต้องน้อย ๆ ด้วยนะ ให้น้ำหนักขึ้นกับลงไว้หรือยัง...?

ดูตามเกม... รูปแบบราคา หรือ Pattern ของตลาด หรือ SET Index เดี่ยวๆ วันๆ นั้น

ไปเจอกันใน Live วันอาทิตย์นี่แหละครับ แล้วจะบอกว่า จริง ๆ แล้ว มีอะไรเพิ่มเติมอีกที่ต้องมอง

แนวรับ : ... 11.5-11.2 หรือ **รอตตาม ถ้ายืน 11.7 ก็ได้**

เป้าหมาย : ... 15.0-16.0 ตามรูปแบบแก๊งกำไรระยะสั้น

Price Chart...(ICHI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ICHI... จากเนื้อหาที่กล่าวมาในข้างต้น ราคาหุ้น ICHI นั้น ก็ถือว่าสูง ต่างกับ SET Index ไปเลยที่ลงมาต่ำๆ แต่ทำไมถึงมองว่า ICHI น่าเสี่ยงเสียอีกก็ง่าย ๆ เลยครับ เราเห็นการขึ้นมาก่อนหน้าแล้ว และได้มีการพักตัว ซึ่งถ้าเราจะเอาการแกว่งตัวในวันวานนั้นไว้ปีนกรอบด้วยแล้ว... ก็ถือว่าวันนี้ ต้องจับตามองกันไว้ หากขึ้นผ่านไปยืน 11.7 ได้ นั่นแปลว่า จะขึ้นต่อ แต่ถ้าไม่หลุด 11.0 ลงมาเสียก่อน จะเสี่ยงซื้อก่อน ก็ไม่ผิดนะนี้แหละ ที่เรียกว่า น่าเสี่ยง เพราะรูปแบบตาม Pattern ที่เราเห็นนี้ เราจะให้น้ำหนักในการขึ้นต่อได้มากกว่านะ แม้จะไม่มီးไรเซอร์ แต่รูปแบบทางเทคนิค เขาบอกว่าพักตัวเพื่อรอการขึ้นต่อ ...Pattern ต่อเนื่อง นั่นแหละ